



ข่าว เมื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.สวนแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

อย.และ สบส.บุกรุกตรวจคลินิกเสริมความงาม ลักลอบใช้เครื่องมือแพทย์ สลายรอยเหี่ยวย่น/สิว ทำให้หน้าใส

อย. ร่วมกับ สบส. บุกรุกตรวจคลินิกเสริมความงาม 2 ยี่ห้อตั้ง ลักลอบใช้เครื่องมือแพทย์ “สเต็มเซลล์ โรลเลอร์” และ “เดอร์มา โรลเลอร์” อ้างสลายรอยเหี่ยวย่น รอยสิว หน้าเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้หน้าใส เตือนอันตราย เพราะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ อย. ยังไม่ได้รับรอง และยังไม่เคยอนุญาตให้นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากสรรพคุณยังไม่ชัดเจน หากใช้ไม่ถูกวิธี อาจเกิดอันตรายจากการใช้ เช่น อักเสบ ติดเชื้อ หรือระคายเคือง

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายภัทระ แจ่มศิริ-เจริญ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า จากการที่ อย.ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณีใช้บริการเสริมความงามจากคลินิกเสริมความงาม และเครือข่าย เพื่อสลายรอยเหี่ยวย่น รอยสิว หน้าเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้หน้าเรียบ ใส ซึ่งมีค่าบริการที่สูง โดยมีการวดอ้างสรรพคุณ ประสิทธิภาพการใช้ที่เห็นผลชัดเจน ไม่เจ็บ โดยใช้กรรมวิธีที่เรียกว่า “สเต็มเซลล์ โรลเลอร์ (Stem Cell Roller)” และ “เดอร์มา โรลเลอร์” (Derma Roller)

เมื่อวานนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2551) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกับกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจที่นิติพลคลินิก 2 สาขา คือ สาขานุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาขาบึงกุ่ม ลาดพร้าว รวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อีกชุด ออกตรวจที่วุฒิ-ศักดิ์คลินิก 2 สาขา คือ สาขาสยามสแควร์ และสาขาซีคอนสแควร์ โดยพบว่า มีการโฆษณาสเต็มเซลล์ โรลเลอร์ และ เดอร์มา โรลเลอร์ ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ ติดในสำนักงาน ฯ และในรูปแบบแผ่นพับ เชิญชวนให้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต และมีการใช้สเต็มเซลล์ โรลเลอร์ และเดอร์มา โรลเลอร์ เสริมความงามให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ สเต็มเซลล์ โรลเลอร์ และ เดอร์มา โรลเลอร์ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง ซึ่ง อย.ยังไม่ได้รับรองและยังไม่เคยอนุญาตให้นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากสรรพคุณยังไม่ชัดเจน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย สเต็มเซลล์ โรลเลอร์ และ เดอร์มา โรลเลอร์ จึงจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามนำเข้าหรือขาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 250,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ในส่วนของการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และโฆษณาโดยมีข้อความอันเป็นเท็จ หลอกหลวง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท

เครื่องมือแพทย์ “สเต็มเซลล์ โรลเลอร์” และ “เดอร์มา โรลเลอร์” นี้ จะต้องใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น เกิดการอักเสบ ติดเชื้อ อาจเกิดอันตรายต่อดวงตา เมื่อนำไปใช้บริเวณใบหน้าใกล้ดวงตา และอาจเกิดการระคายเคืองจากสารที่ทาบนผิวหนังได้ โดยจะยิ่งเป็นอันตรายหากประชาชนนำไปใช้เอง เพราะอาจเกิดการแทรกซ้อน ติดเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัส ทั้งนี้ ห้ามใช้ลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของการทำสเต็มเซลล์ โรลเลอร์ และ เดอร์มา โรลเลอร์ ปะปนกับผู้อื่น และลูกกลิ้งต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี โดยหลังการทำ คนใช้ต้องระวังในเรื่องความสะอาด รวมทั้งหลีกเลี่ยงแสงแดดและฝุ่นละอองด้วย รองเลขาธิการฯ กล่าวด้วยความหวังดี